



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.
Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;
Email: info@anvifish.com; website: <http://www.anvifish.com>

Số: 03 /2013/CBTT-VA

Long Xuyên, ngày 27 tháng 03 năm 2013.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**



Ngày 14/03 Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố phán quyết cuối cùng của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần 8 (POR 8) đối với các doanh nghiệp (DN) cá tra, ba sa (giai đoạn từ 1-8-2010 đến 31-7-2011). Theo đó Anvifish (AVF) cùng 18 DN khác bị áp thuế từ 0,19 – 1,34 – 3.87USD/kg trong thời gian 1 năm của kỳ POR8. Sở dĩ có sự thay đổi lớn này là do DOC chọn áp đặt quốc gia Indonesia, thay vì Bangladesh làm quốc gia thay thế khi tính toán biên độ phá giá cá tra, ba sa trong các đợt rà soát hành chính.

Phán quyết khá bất ngờ, tạo dư luận bất lợi, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp cá tra Việt Nam. Các chuyên gia nhận định có nhiều bất hợp lý từ nội dung phán quyết: việc lựa chọn Indonesia làm nước đối chiếu để tính thuế chống bán phá giá cá tra, cá basa của Việt Nam trong đợt POR8 là không thuyết phục vì đây là nền kinh tế hoàn toàn khác với nền kinh tế Việt Nam. Hệ thống số liệu mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ có của Indonesia cũng không hoàn toàn đại diện đặc trưng cho toàn bộ ngành sản xuất cá của nước này. Thậm chí ngay cả đối tượng cá da trơn của Indonesia cũng hoàn toàn khác với cá da trơn nuôi tại Việt Nam.

Hiện nay VASEP và các DN đã gửi các hồ sơ kiện lại DOC đệ trình lên Tòa Án Ủy thương mại Quốc tế Mỹ (CIT). Ngoài ra, VASEP đã báo cáo với các cơ quan của Chính phủ để hỗ trợ, can thiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có công văn phản đối quyết định trên gửi tới các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. Đồng thời, yêu cầu Bộ Thương mại Hoa kỳ sửa đổi mức thuế trên. VASEP đã triệu tập các doanh nghiệp để bàn về việc ổn định sản xuất và xuất khẩu, các biện pháp tránh làm hoang mang người nuôi cá

Đối với AVF ngày từ đầu năm Hội đồng quản trị đã có chủ trương đa dạng hóa khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và hiện nay đã và đang tích cực phát triển thị trường mới nhất là Trung Mỹ, mở rộng thị trường

truyền thống EU, Nga, Ukraine và đặc biệt là thị trường đầy tiềm năng Úc, bên cạnh đó đẩy mạnh các kênh phân phối nội địa. Tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I-2013 của công ty ổn định, hiện AVF đã có đủ những đơn hàng sản xuất cho quý II-2013.

Trong điều kiện được sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức tín dụng, AVF đẩy mạnh phát triển vùng nuôi cá tra với mục tiêu chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí đầu vào để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận biên. Với sự chuẩn bị như thế, dự kiến KHSXKD năm 2013 trình Đại hội cổ đông là doanh thu 1.800 tỷ đồng lợi nhuận 50 tỷ.

Về vụ kiện DOC các chuyên gia cho rằng DN có khả năng thắng kiện rất lớn khi thực hiện các biện pháp sau : phải nhanh chóng kháng kiện lên CIT để kéo dài thời gian hợp pháp, kêu gọi sự hợp tác của Banglades, các DN tích cực chuẩn bị hồ sơ kiện, giảm thiểu rủi ro trong tương lai bằng cách nâng giá bán. Đây chính là cơ hội cho các DN chưa bị kiện, tuy nhiên các DN này cần tỉnh táo, hợp tác chặt chẽ để nâng giá bán nhưng vẫn đảm bảo trong biên độ an toàn khi DOC rà soát, so sánh giữa giá trị thông thường và giá xuất khẩu để tính thuế chống bán phá giá. Nếu hợp tác và chuẩn bị tốt hồ sơ, bảo vệ được kết quả thuế suất tốt tiếp tục, sẽ đưa các DN khác trở lại với thị trường Mỹ sớm nhất là tháng 3-2014 hoặc tháng 3-2015.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ kiện đến quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Nơi gửi:

Như trên
Website, Lưu

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Lê Đức Thịnh